

MB triển khai gói vay 2000 tỷ đồng hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho khách hàng ảnh hưởng vùng bão lũ

14:20 18/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) hỗ trợ gói vay ưu đãi quy mô đến 2000 tỷ đồng với lãi suất cho vay giảm tới 1% cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh với đa dạng các mục đích tái thiết cuộc sống sau bão lũ.

Cụ thể, MB giảm lãi suất cho vay đến 1% một năm so với hiện hành cho các khoản vay khách hàng cá nhân với đa dạng các mục đích cho vay: Xây dựng sửa chữa nhà cửa, trang bị nội thất, sửa chữa cơ sở sản xuất kinh doanh, vay vốn lưu động sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng phục vụ cuộc sống.



CHO VAY TÁI THIẾT SAU BÃO LŨ

Xây dựng
sửa chữa nhà cửa

Trang bị nội thất

Sửa chữa cơ sở
SXKD

Vay vốn lưu động
SXKD

Tiêu dùng
phục vụ cuộc sống



MB triển khai gói vay 2000 tỷ đồng hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho khách hàng ảnh hưởng vùng bão lũ.

Trước tình hình thiệt hại nặng nề của bão Yagi và tình trạng ngập lụt diện rộng, lũ quét gây thiệt

hại lớn cho người dân, doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh Đông và Tây Bắc Bộ, MB cũng khẩn trương đã thành lập các đoàn công tác đi thực địa, thăm hỏi động viên các khách hàng, dự kiến dư nợ bị ảnh hưởng, khả năng trả nợ... để có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các khách hàng một số khu vực thiệt hại lớn bởi bão lũ vùng Đông và Tây Bắc Bộ như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Hà Nội, Điện Biên... nhằm hỗ trợ khách hàng sửa chữa nhà cửa, khôi phục, ổn định hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, MB còn triển khai gói vay ưu đãi đặc biệt đến 2000 tỷ đồng với lãi suất cho vay giảm tới 1% một năm cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn từ nay đến hết 31/12/2024 nhằm tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận nguồn vốn tốt tái thiết lại cuộc sống sau bão lũ với nhiều mục đích như: Sửa chữa lại nhà cửa, mua sắm trang bị nội thất, sửa chữa cơ sở kinh doanh và cấp thêm vốn ổn định sản xuất, vay tiêu dùng để ổn định cuộc sống. Đồng thời, ngân hàng cũng hỗ trợ đa dạng hình thức cấp tín dụng như khoản vay, thấu chi, bảo lãnh, thẻ tín dụng... giúp người dân linh hoạt sử dụng vốn theo nhu cầu.

Bên cạnh đó, phía MB cũng cho biết sẽ không chỉ giảm và ưu đãi lãi suất mà tiếp tục xây dựng các chính sách hỗ trợ về ân hạn gốc lãi cho các khoản vay, đồng thời Công ty Bảo hiểm của MB cũng đang khẩn trương tiến hành các thủ tục hỗ trợ, đền bù đối với các khách hàng, đảm bảo kịp thời.

Đại diện MB cho biết, chương trình ưu đãi lãi vay lần này thể hiện sự đồng hành kịp thời của ngân hàng với các khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh trong giai đoạn khó khăn. "Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong mọi giai đoạn, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển bền vững của cộng đồng" vị đại diện nói.



Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, MB trao tặng 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 1 tỷ đồng cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng, 500 triệu đồng cho UBND tỉnh Điện Biên...

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch “MB góp một ngày công”, công đoàn cơ sở MB đã phát động và kêu gọi tất cả cán bộ nhân viên toàn ngân hàng tiếp tục tham gia gây quỹ qua nền tảng thiện nguyện (thiennguyen.app) với mong muốn được góp sức và đồng hành cùng đồng bào.

Với số tiền ủng hộ trên, các ngân hàng nói riêng, toàn ngành ngân hàng nói chung mong muốn chung tay cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực để tăng cường hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 3, khẳng định vai trò là một ngành luôn đi đầu trong công tác xã hội - từ thiện.

Trong thời gian tới, đơn vị triển khai nhiều hoạt động nội bộ chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ, thể hiện cam kết trách nhiệm với cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tìm hiểu thêm tại đây hoặc liên hệ hotline 1900 545426.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/mb-trien-khai-goi-vay-2000-ty-dong-ho-tro-tai-thiet-cuoc-song-cho-khach-hang-anh-huong-vung-bao-lu>